

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phát hành ngày: 26 tháng 2 năm 2021, 8:00 AM

Đồng sáng lập Skype chính thức đầu tư vào startup công nghệ Việt Nam Loship

Thành phố Hồ Chí Minh, 26 tháng 2 năm 2021 – [Loship](#), startup giao đồ ăn & thương mại điện tử giao hàng trong một giờ tại Việt Nam vừa công bố khoản đầu tư mới nhất của mình từ nhà đồng sáng lập phần mềm Skype Jaan Tallinn, thông qua Quỹ đầu tư MetaPlanet Holdings. Được biết, Loship là startup đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á được Nhà đầu tư danh tiếng này rót vốn.



Chính mô hình kinh doanh, tiềm năng phát triển và mở rộng, và văn hóa hướng tới khách hàng của Loship đã thuyết phục Nhà đồng sáng lập Skype ra quyết định đầu tư. Jaan Tallinn biết đến Loship qua lời giới thiệu của Vinnie Lauria, Nhà sáng lập Golden Gate Ventures - Quỹ Đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào Lozi (công ty chủ quản của Loship) từ vòng hạt giống năm 2015. Chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của Lozi và sau này là Loship, Golden Gate Ventures đã giới thiệu Loship như một cơ hội đầu tư giàu tiềm năng cho MetaPlanet tại thị trường Đông Nam Á.

“Không quá khó để nhận ra tiềm năng phát triển của Loship,” Jann Tallinn chia sẻ. *“MetaPlanet đang đặc biệt quan tâm và có kế hoạch phân bổ đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, nơi đang có*

tốc độ tăng trưởng kinh tế rất tốt. Và chúng tôi rất vui vì đã có khởi đầu rất hứa hẹn với Loship và Việt Nam.”

Khoản đầu tư của MetaPlanet một lần nữa khẳng định niềm tin của các nhà lãnh đạo toàn cầu vào tương lai của các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam, vốn đã chứng tỏ khả năng thích ứng và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch toàn cầu Covid-19.

“Người Việt chúng ta thông minh, giỏi công nghệ, nhưng những tên tuổi startup ghi dấu ấn trên trường quốc tế vẫn chưa nhiều. Một trong những điểm hạn chế của chúng ta là không có nhiều thông tin về gọi vốn, cũng như số lượng quỹ đầu tư còn khiêm tốn so với các thị trường lớn khác. Tôi hy vọng rằng, vòng đầu tư này của Loship sẽ là cầu nối, là bước đệm vững chắc đưa các tên tuổi công nghệ lớn trên thế giới đến gần hơn với thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp nước nhà,” CEO Loship Nguyễn Hoàng Trung cho biết.

“Tham vọng của chúng tôi là xây dựng hình ảnh Loship như một National Startup Hero của Việt Nam. Cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt hơn trong tương lai, những kinh nghiệm của Jaan Tallinn trong lĩnh vực công nghệ sẽ là lợi thế cho chúng tôi trong quá trình chinh phục thị trường Việt Nam,” CEO Nguyễn Hoàng Trung nói thêm.

Được biết, khoản đầu tư từ MetaPlanet là một phần trong kế hoạch gọi vốn Series C của Loship, diễn ra chỉ bốn tháng sau khi startup này công bố vòng vốn mới từ Vulpes Investment Management. Đại diện Loship cho biết, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới giao hàng, phát triển nhân sự, phát triển công nghệ và phát triển thị trường. *“Phần lớn nguồn vốn sẽ đổ vào việc nâng cấp ứng dụng và kỹ thuật công nghệ tại Loship. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tăng cường các chiến lược tiếp thị truyền thông để củng cố vị trí của Loship tại thị trường nội địa,”* vị CEO cho biết thêm.

“Chúng tôi biết rõ cần phải làm những gì cho sự phát triển tiếp theo của Loship, và chỉ có 1% tham vọng của chúng tôi được thực hiện tính đến thời điểm này. Đích đến của Loship là trở thành công ty thương mại điện tử giao hàng trong 1 giờ hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt vào những sự thay đổi lớn lao đang diễn ra tại Việt Nam. Những thay đổi này được diễn ra bởi những người Việt Nam tin rằng, mình có thể làm được,” CEO Loship nhấn mạnh.

Loship khởi nguồn từ [Lozi](#), ứng dụng giúp người dùng tìm kiếm những địa điểm, nhà hàng ăn uống. Năm 2015, Lozi chuyển đổi sang mô hình thương mại điện tử C2C, và trở thành startup startup giao đồ ăn & thương mại điện tử giao hàng trong một giờ Loship vào năm 2017. Loship đã gọi thành công vòng vốn Series A và B từ nhiều nhà đầu tư uy tín gồm Smilegate Investment, Hana Financial Group, DTNI, Golden Gate Ventures,... Cuối năm 2020, Loship công



bổ vòng vốn mới do Vulpes Investment Management dẫn dắt, với sự tham gia của Daal Ventures, Wealth Well, Eucagi Ventures, KI Group, và Cựu giám đốc điều hành Starbucks.

###

Về Loship:

Được thành lập vào năm 2017, Loship là startup giao đồ ăn & thương mại điện tử giao hàng trong một giờ tại Việt Nam.

Là công ty Việt Nam, dành cho người Việt Nam, Loship giúp giải quyết nhu cầu đặt mua và nhận hàng ngay lập tức của người Việt Nam trong cuộc sống bận rộn, bằng mạng lưới phân phối hiệu quả của mình với đa dạng dịch vụ. Loship hiện cung cấp hơn 10 dịch vụ bao gồm: giao đồ ăn, thương mại điện tử, gọi xe, đi chợ giùm, giặt ủi, vận chuyển hàng, mua thuốc, mua đồ cho thú cưng, giao hoa và giao nguyên liệu.

Đội ngũ Loship gồm hơn 70.000 tài xế và 200.000 đối tác cửa hàng phục vụ gần 2.000.000 khách hàng tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Về MetaPlanet Holdings:

MetaPlanet, phương tiện đầu tư của Nhà đồng sáng lập Skype Jann Tallinn, là quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Tallinn, Estonia. MetaPlanet ủng hộ và đặt cược dài hạn vào những nhà sáng lập có tầm nhìn lớn, với sứ mệnh phát triển các công nghệ Deep Tech mang tính đột phá tích cực, tạo ra giá trị cho xã hội. Danh mục đầu tư của MetaPlanet bao gồm 101 dự án kinh doanh, trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau như AI, công nghệ sinh học, tiền điện tử, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và những lĩnh vực khác.

Liên hệ truyền thông:

Website: <https://loship.vn/>

Email: press@loship.vn

Tư liệu hình ảnh có thể tải xuống tại đây: [LINK](#)